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การจราจรในกรุงเทพมหานคร

สมชัย บวรกิตติ

ส�ำนักวิทยำศำสตร์ รำชบัณฑิตยสภำแห่งประเทศไทย 

ผมสนใจเรื่องวิกฤติจราจรมานานแล้ว 

อาจเป็นเพราะต้องเดินทางบนถนนเป็นส่วนใหญ่ 

ท้ังโดยรถโดยสารและรถส่วนตัว ประกอบกับได้

รับประสบการณ์การจราจรบนถนนทั้งภายใน

ประเทศไทยเองและในต่างประเทศหลายประเทศ 

คนอื่นๆ ก็คงมีประสบการณ์เช่นเดียวกัน ดังนั้น

เมื่ออยู่ในประเทศไทย ผมจะสังเกตและครุ่นคิด

ต้ังโจทย์หาทางแก้ไขวิกฤติ เคยเขียนหลาย

บทความอ้างอยูใ่นบทนานาสาระ ”ปัญหาการจราจร

ในกรุงเทพมหานครกับการแก้ไข„ ในวารสาร

ประสาทวิทยาศาสตร์ ฉบบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 หน้า 76-78 ก่อนหน้านั้นก็มี

ประสบการณ์น่าสนใจจากการศึกษาการจราจร

บนท้องถนน รายงานลงพิมพ์อยู ่ในสารศิริราช 

ฉบับ พ.ศ. 2541 หน้า 210-221

เ ม่ือปลายป ี ท่ีแล ้ ว  ในฐานะประธาน

สิ่งแวดล้อม ส�านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับ

มลภาวะ PM2.5 เน่ืองจากมีข้อมูลว่าการใช้รถใช้

ถนนเป็นต้นเหตสุ�าคญัประการหนึง่ ได้เชญิผูแ้ทน

กองบังคับการฝ่ายควบคุมการจราจรมาให้ความรู้ 

(หนังสือแจกกผู้เข้าประชุมการเสวนาสาธารณะกู้

วิกฤตการณ์ PM 2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

วันที่  14 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563 หน้า 22) 

และได ้ เขียนบทความป ัญหาการจราจรใน

กรุงเทพมหานครกับการแก้ไขจากประสบการณ์

ใหม่ ลงพิมพ์อยู่ในวารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับ เดือนเมษายน-

มถินุายน พ.ศ. 2563 หน้า 76-78 ซึง่ได้อ้างตวัอย่าง

ถนนบางสายที่มีรถจอดเต็มสองฟากถนน ท�าให้

การจราจรตดิขดัมาก ได้กล่าวอ้างวธิปีรบัแก้หลาย

แบบ โดยหวังว่าสักวันจะมีใครแก้ไข 

มีเหตุการณ์ประจวบเหมาะ กล่าวคือเมื่อ

วนัที ่8 เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563 บตุรสาวจอดรถ

ลงซื้อยา เพียงไม่ก่ีนาที ซ่ึงเคยท�าอยู่เป็นประจ�า

หลายปีแล้ว ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจล็อกล้อจับปรับ 

(ภาพเอกสาร) และแจ้งว่าถนนสายนั้นอนุญาตให้

จอดรถได้เฉพาะช่วงเวลา 22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกา

วันรุ่งขึ้น (ภาพปกหลังด้านใน) (เข้าใจว่ามีประกาศ

แจ้งให้ประชาชนทราบแล้ว ?) เรื่องนี้ เป็นข่าวท่ี

น่ายินดี อยากให้ท�าตลอดไป และหวังว่าจะมีการ

ด�าเนินการทุกถนนบางสายที่จ�าเป็นในเมืองใหญ่ 

จดหมายถึงบรรณาธิการ
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